



## คำนำ

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ได้ผลจริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หลักปรัชญา  
มันคือคู่มือภาคปฏิบัติ ไม่ใช่ตำราเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อชายและหญิงซึ่งคิดว่าสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับพวกเขาคือเงิน เป็น  
หนังสือเพื่อผู้ที่ต้องการจะรวยก่อนแล้วจึงค่อยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้  
ในภายหลัง สำหรับผู้ที่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีเวลา หนทาง หรือโอกาสที่จะศึกษา  
อภิปรัชญา (Metaphysics) อย่างลึกซึ้ง แต่ต้องการเห็นผลลัพธ์และพร้อม  
ที่จะเชื่อมั่นในข้อสรุปตามหลักแห่งศาสตร์ เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการ  
ปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้องลงลึกในทุกๆ ขั้นตอนการว่าข้อสรุปเหล่านั้นได้มา  
อย่างไร

ผู้เขียนมุ่งหวังว่าผู้อ่านจะเชื่อมั่นในข้อความซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนี้  
เฉกเช่นเดียวกับที่ผู้อ่านยอมรับข้อความเกี่ยวกับกฎแห่งการทำงานของกระแส  
ไฟฟ้าที่ประกาศโดยมาร์โคนีหรือเอ็ดิสัน และยึดถือตามข้อความเหล่านี้ด้วย  
ศรัทธาความเชื่อ (Faith) ว่ามันจะพิสูจน์ให้เห็นความจริงได้ ถ้าหากเราปฏิบัติ  
ตามโดยปราศจากความกลัวหรือความลังเลใจ หญิงและชายทุกคนที่ปฏิบัติ  
เช่นนี้จะรวยได้อย่างแน่นอน เพราะว่าศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในที่นี้เป็น  
ศาสตร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ความล้มเหลวจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้  
อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ต้องการจะศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญา และเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อ ผมขออ้างอิงถึงต้นกำเนิดของแนวความคิดบางส่วนดังนี้

ทฤษฎีกำเนิดจักรวาลของลัทธิเอกนิยม (Monism) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่า สรรพสิ่งทั้งปวงมาจากหนึ่งและจะกลับไปสู่ความเป็นหนึ่ง (One is All and All is One) และสสารเพียงหนึ่งเดียวสามารถแสดงสถานะของมันออกมาประหนึ่งว่าเป็นธาตุต่างๆ ที่หลากหลายในโลกแห่งวัตถุ ทฤษฎีดังกล่าวมีรากฐานมาจากความเชื่อของชาวฮินดู ความเชื่อนี้ค่อยๆ ได้รับการยอมรับมากขึ้นในความคิดของโลกตะวันตกในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา (ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้เมื่อปีค.ศ. 1910 - ผู้แปล) และเป็นรากฐานของปรัชญาตะวันออกทุกแขนง รวมถึงหลักปรัชญาของเดส์การ์ตส์ (Descartes) สปิโนซา (Spinoza) ไลบ์นิทซ์ (Leibnitz) โชเพินฮาวเออร์ (Schopenhauer) เฮเกล (Hegel) และอีเมอร์สัน (Emerson)

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับรากฐานแห่งหลักปรัชญาต่างๆ ผมขอแนะนำให้ท่านเพิ่มเติมผลงานของเฮเกลและอีเมอร์สัน

ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมได้ยอมตัดเอาสิ่งอื่นๆ ทั้งหมดออกไปโดยเน้นที่ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ แนวทางปฏิบัติซึ่งนำเสนอในที่นี้ได้รับการอนุเคราะห์มาจากข้อสรุปต่างๆ ตามหลักปรัชญาที่ผ่านการทดสอบมาแล้วอย่างถี่ถ้วน และได้รับผลลัพธ์สูงสุดจากการทดลองในภาคปฏิบัติว่าได้ผลจริง หากคุณต้องการทราบข้อสรุปต่างๆ นั้นได้มาอย่างไร ขอให้ท่านงานเขียนของบุคคลที่ผมระบุชื่อไว้ข้างต้น และถ้าคุณต้องการได้รับผลลัพธ์จากหลักปรัชญาของพวกเขาในทางปฏิบัติจริงๆ ขอให้ท่านจงอ่านหนังสือเล่มนี้และปฏิบัติทุกอย่างตามที่บอกไว้ในหนังสือ

ผู้เขียน